

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินตปท., หนักกรีซ-การเมืองไทยกดดัน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า จากแรงกดดันของปัญหาหนี้ยูโรโซน และความกังวลต่อความไม่แน่นอนของทิศทางการเมืองภายในประเทศ ขณะที่เข้าใกล้เลือกตั้งในเดือนหน้า

*ยูโรปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงในช่วงเช้า ขณะที่นักลงทุนบางรายเข้าซื้อคืนหลังการร่วงลงจากความขัดแย้งในยุโรป เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือในรอบที่ 2 แก่กรีซ และการคาดการณ์ที่ลดลงต่อการขึ้นดอกเบี้ยในยูโรโซน

*ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้กำหนดนโยบายของยุโรป ยังไม่ไกลที่จะสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับว่า นักลงทุนภาคเอกชนจะมีส่วนร่วม ในการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซหรือไม่

*นายฌอง-คล็อด ยุงค์เกอร์ ประธานยูโรกรุป กล่าวกับหนังสือพิมพ์เทเลกราฟว่า เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างหนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ

*ความเห็นของเขามีขึ้น ขณะที่ธนาคารเยอรมนีและฝรั่งเศสมีแนวโน้มว่าจะสมทบทุนสนับสนุนแผนช่วยเหลือกรีซ แม้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพวกเขาจะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไร โดยไม่ทำให้เกิดการผัดผ่อนชำระหนี้

*สมาคมธนาคารเยอรมนี สนับสนุนข้อเสนอของรัฐบาล ที่จะให้เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในมาตรการช่วยเหลือกรีซครั้งที่ 2 แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าธนาคารสนับสนุนการแลกเปลี่ยนพันธบัตรหรือไม่

*ขณะที่หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ รายงานว่า ธนาคารฝรั่งเศสเห็นด้วยในหลักการ ที่จะเลื่อนการชำระหนี้กรีซ

*บทความอีกบทความในไฟแนนเชียล ไทมส์ ระบุว่า ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในวอลล์สตรีท จำนวนหนึ่ง กำลังเตรียมลดการใช้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในช่วงกำหนดเสียดายในเดือนส.ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการผัดผ่อนชำระหนี้ทางเทคนิคของสหรัฐ ซึ่งทำให้มีแรงซื้อคืนยูโรเข้ามา

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงจากหน้าหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.40 บาท

*09.21 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.42/45 จาก 30.355/385 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.40/47 จาก 30.37/40 เมื่อวันศุกร์

*เงิน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.53/54 จาก 80.32 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4346/50 จาก 1.4344 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ "บาทเขานี้อ่อนค่าตามยูโร ที่ยังกังวลต่อปัญหาของกรีซ ทำให้ให้นักลงทุนยังคงเข้าถือดอลลาร์มากกว่า แล้วบ้านเราก็มัวจ้องการเมืองเข้ามา ที่ทำให้มีแรงขายในตลาดหุ้น" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเขานี้อยู่ในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการอ่อนค่าของยูโร และสกุลเงินต่างประเทศ ที่อ่อนค่าเช่นกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์

อีกทั้ง บาทยังได้รับแรงกดดันอีกด้านหนึ่ง จากปัจจัยการเมืองในประเทศ ซึ่งทำให้มีแรงขายในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวไปในทิศทางอ่อนค่า โดยมีแนวรับที่ 30.55 และแนวต้านที่ 30.40

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้